

Top 2 bài văn mẫu Viết về cách phòng bệnh Covid-19 và cách chống dịch Covid-19 lây lan Văn 10 tuyển chọn, hay nhất sẽ giúp các em học sinh đưa ra các lập luận, lý lẽ chính xác và ý nghĩa nhất để hoàn thành xuất sắc bài viết của mình.

Em hãy viết 1 bài văn nói về cách phòng bệnh Covid-19 và cách chống dịch Covid-19 lây lan hay nhất mẫu 1

Trong tháng 12 năm 2019 vừa qua trên thế giới mới phát hiện ra một loài virus mới tên Corona mọi người đã tìm nhiều cách để phòng tránh nó, còn tôi đã có những việc làm sau đây. Vào mỗi ngày nghỉ do dịch, tôi đã lau nhà cửa và quét dọn nhà thật là sạch sẽ, thông thoáng. Đền trưa hoặc tối trước những bữa cơm tôi lại phải đi rửa tay thật sạch trước khi ăn. Tôi ở nhà chơi với em tôi, không đi ra chỗ đông người và không tiếp xúc với người ho, sốt. Mỗi khi cần đi ra khỏi nhà vì có việc thì tôi thường đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải trước khi đi. Mỗi khi làm việc gì đó tôi nên giữ sạch đôi tay của mình. Tôi đi đâu tôi cũng tuyên truyền cách phòng tránh con virus Covid_19 này. Và mỗi ngày tôi đi vệ sinh xong thì tôi thường rửa sạch đôi tay của mình bằng xà phòng. Qua đó, tôi đã kể được hết việc mà tôi thường làm khi dịch cúm Corona đến.

Văn mẫu lớp 10 viết 1 bài văn nói về cách phòng bệnh Covid-19 và cách chống dịch Covid-19 lây lan mẫu 2

Virus Corona đang được thế giới quan tâm rất nhiều. Bởi nó mang lại hậu quả vô cùng lớn. Vì thế mà việc phòng bệnh và ngăn chặn loại dịch này lan rộng là vô cùng quan trọng.

Mọi người sẽ làm mọi cách để ngăn chặn cũng như tiêu diệt chủng loại virus này. Hiện nay trên thế giới đã và đang có rất nhiều mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra, cũng đã có rất nhiều ca đã tử vong và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. Đại dịch virus Corona hiện nay rất phổ biến. Có lẽ các nước ai cũng biết tới. Chúng ta phải phòng tránh lây lan vì đây là dịch bệnh rất nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của chúng ta. Các trường học đã cho học sinh nghỉ vài tuần để phòng chống. Thông thường là đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; rửa tay sạch sẽ trước khi vào một nơi công cộng; giữ vệ sinh chung trong gia đình và xã hội. Tất cả mọi người trên thế giới đều lo lắng và sợ hãi. Các chính phủ đã làm đủ mọi cách để bảo vệ cho nhân dân nước mình, cách li, chữa trị, cách phòng chống, các nước đều có mỗi cách thức riêng.

Và để tránh loại virus này lây lan rộng ra các khu vực khác thì mỗi người phải thường xuyên nắm rõ thông tin, nếu mình có biểu hiện thì phải tự cách ly hoặc đến

ơ sở y tế khám và chữa trị. Chớ đừng làm nó lây lan cho người khác cũng như người thân trong gia đình.

Đồng thời, mỗi người phải có ý thức tự phòng chống cho bản thân cũng như giữ sức khỏe cho cả một cộng đồng. Đừng hành động khi chỉ suy nghĩ cho bản thân.